


PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN

VĂN BẢN SỐ: 357-CV/BTGĐUK	CƠ QUAN PHÁT HÀNH: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW	NGÀY ĐẾN: 02/02/2024	NGÀY TRÌNH: 02/02/2024
TRÍCH YẾU	<i>Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác dư luận xã hội năm 2024</i>		
NGƯỜI CHỈ ĐẠO	Đ/c Bí thư Đảng ủy Tập đoàn		
NGƯỜI PHỐI HỢP			
ĐƠN VỊ XỬ LÝ CHÍNH			
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP			
ĐỘ KHẨN	Khẩn	Thượng khẩn	Hỏa tốc
ĐỘ MẬT	Mật	Tối mật	Tuyệt mật
VP ĐẢNG ỦY ĐỀ XUẤT: <i>- Kính chuyển đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn để báo cáo và chỉ đạo</i> <i>- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập Đoàn để thực hiện.</i>	Ý KIẾN CHỈ ĐẠO: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> BÍ THƯ Lê Mạnh Hùng</div>		

ĐẢNG ỦY KHỐI
DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

*
Số 357 - CV/BTGDĐUK

V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác
đur luận xã hội năm 2024

ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

ĐẾN Số: 64
Ngày: 02/02/2024
Chuyên:
Số và ký hiệu hồ sơ: 357A

Kính gửi: Các đảng ủy trực thuộc

Nhằm giúp cấp ủy các cấp xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dư luận xã hội năm 2024; nắm bắt kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và quốc tế; kịp thời dự báo, phát hiện, xử lý những “điểm nóng” về chính trị, xã hội; qua đó, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác dư luận xã hội năm 2024, cụ thể:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kết luận số 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội. Triển khai cụ thể hóa các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Lãnh đạo, chỉ đạo các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trong Khối, đăng tải kịp thời các tin bài phản bác các thông tin lệch lạc, sai trái; tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động sản xuất kinh doanh, gương người tốt việc tốt trong doanh nghiệp.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng,

quan điểm sai trái, nói không đi đôi với làm để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; xử lý nghiêm các sai phạm để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của người lao động.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, chế độ gửi báo cáo định kỳ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian.

Đẩy mạnh đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và người lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giao ban dư luận xã hội¹, các cuộc điều tra xã hội học², nhất là về chủ trương, chính sách, điều hành đối với doanh nghiệp. Coi trọng phương pháp và nội dung nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trực tiếp từ người lao động.

3. Chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tập trung vào những vấn đề sau:

(1) Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, nhất là với các Hội nghị Trung ương diễn ra trong năm 2024, những hoạt động chung quanh các kỳ họp thứ 7, 8 của Quốc hội (bất thường và thường kỳ);

(2) Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, như: 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 45 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt

¹ Tùy theo tình hình thực tế, ban tuyên giáo cấp ủy lựa chọn hình thức phù hợp (định kỳ hoặc đột xuất) để tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện quan trọng tại doanh nghiệp, đơn vị, ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nắm bắt, tổng hợp và phản ánh dư luận xã hội trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

² Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data) trong công tác nắm bắt, thăm dò, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội; Tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; qua điều tra để đưa ra các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách, quyết định... để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong doanh nghiệp góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

chúng; 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm Ngày mất của Người...

(3) Việc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, doanh nghiệp nhà nước và địa phương; việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tình hình giao thông và trật tự, an toàn xã hội; vấn đề bảo đảm an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội người dân quan tâm; những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn cuộc sống...

(4) Tình hình tư tưởng, việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên, người lao động; quan tâm nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, tiềm ẩn trong đơn vị, doanh nghiệp.

4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân trong công tác điều tra, thăm dò, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kịch bản ứng phó khi hình thành các điểm “nóng” chính trị, xã hội (nếu có).

5. Trên cơ sở nguồn thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối³ và các nguồn thông tin chính thống khác, Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc chủ động, tăng cường biên soạn, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên - tuyên truyền viên cơ sở để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận tại doanh nghiệp, đơn vị.

6. Xây dựng, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên các cấp đủ về số lượng; rà soát, ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh, tư tưởng, dư luận xã hội. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; nâng cao kỹ năng công tác của đội ngũ cộng tác viên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban tuyên giáo cấp ủy tham mưu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dư luận xã hội tại đơn vị. Định kỳ gửi báo cáo tình hình dư luận xã hội về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (*qua Phòng Lý luận*

³ App “Tuyên giáo”; App “Sổ tay đảng viên điện tử”; Trang Báo cáo viên (baocaovien.vn), Bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng (do Đảng ủy Khối phát hành) trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối (doanhnghieptrunguoc.vn),...

chính trị) trước ngày 23 hằng tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất (nếu có). Đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc năm 2024.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo, số điện thoại: 080.43247) để phối hợp, điều chỉnh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c),
- Thường trực Đảng ủy Khối (để b/c),
- Ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc (để t/h),
- Lãnh đạo BTGĐUK và các phòng thuộc Ban,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trung Hiếu